

ที่ อว ๐๒๓๐/ ว ๒๑๓๖



สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการ
จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้น
มาซึ่งเป็นโครงการภายใต้การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยร่วมกับห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษารวบรวม และจัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัย บทความวิชาการ
และหนังสือหายากของสถาบันการศึกษาไว้ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงลงรายการข้อมูลของเอกสารประเภทต่าง ๆ
(Metadata) เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง (<http://tdc.thailis.or.th>) ทำให้สามารถนำไปอ้างอิงและศึกษาวิจัย
ต่อยอด เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาอาชีพเป็นอย่างมาก ที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายในการสืบค้น
ข้อมูลเป็นการลดจำนวนการบอกรับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยได้ส่วนหนึ่ง และยังเป็นฐานข้อมูล
ความรู้ของประเทศไทยอย่างแท้จริง ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันอุดมศึกษาเข้าใจ
ตรงกันถึงวิธีการลงรายการและการใช้งานโปรแกรม TDC ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสามารถจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง สำนักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๔ จึงขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บเอกสาร
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เป็นสมาชิกโครงการพัฒนาจัดเก็บเอกสาร
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนไม่เกิน ๒ คน เข้าร่วมโครงการ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
ดำเนินการผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมได้ที่
<http://register.thailis.or.th/> ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และสำนักงานฯ จะแจ้งรายนามผู้ได้รับ
การอนุมัติให้เข้าอบรมพร้อมกำหนดการให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๔๐๐๐ ต่อ ๓๐๐๑ - ๓๐๐๕ และ ๔๐๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ noc-thailis@uni.net.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอแจ้งเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๔๐๐๐ ต่อ ๓๐๐๑ - ๓๐๐๕ และ ๔๐๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : noc-thailis@uni.net.th